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การติดต่อส่ือสาร อินเตอร์เน็ต ภาพยนต์ การ
เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เอกสารทางวชิาการ 
ต�ารา คู่มือต่าง ๆ ล้วนเป็นภาษาอังกฤษ ล้วน 
ส่งผลให้ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาท
มากขึน้ ดงันัน้การเรยีนภาษาทีส่องอาจไม่เพยีงพอ 
จงึเพิม่ภาษาจนีและภาษาอาเซียนคอืภาษาขแมร์
ให้เป็นทางเลอืก ในการตดิต่อสือ่สาร” ผศ.เกียรติ
พงษ์ กล่าว

 ผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่อว่า การอบรมให้
แก่นักศึกษาและบุคลากรครั้งนี้ รวม ๖ หลักสูตร 
ได้แก่ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส�าหรับนักศึกษา  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
ส�าหรับนักศึกษา ภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร
ส�าหรับนักศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ�าวันส�าหรับบุคลากร ภาษาจีนเพื่อ
การส่ือสารส�าหรับบุคลากร ภาษาขแมร์เพ่ือการ
ส่ือสารส�าหรับบุคลากร ทุกหลักสูตรจะสอนโดย

  “ส�าหรับการประกวดในปีนี้ แบ่งออก
เป็น ๒ ประเภท คือ การประกวดอ่านร้อยแก้ว และ
การประกวดร้องเพลงประเภทเพลงเทศกาล ทัง้ ๒ 
กจิกรรมการประกวด จะเป็นกจิกรรมทีย่�า้เตอืนให้
นกัศกึษารุน่ใหม่ว่าอย่าลมืการอ่านออกเสียงภาษา
ไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 

 สุดท้าย อยากให้นักศึกษาทุกคนเห็น
ว่าประเทศไทยมเีทศกาลมวีฒันธรรมทีด่งีามตลอดปี 
บทเพลงเหล่านี้เป็นตัวส�าคัญที่น�าทุกคนเข้าสู ่
เทศกาลบทเพลงเหล่าน้ีเป็นตัวส�าคัญที่น�าทุกคน
เข้าสูเ่ทศกาล วนัส�าคญั ต่าง ๆ  อย่างมคีวามหมาย 
ปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกอยากให้ไปร่วมกิจกรรม
ส�าคัญของประเทศ” ผศ.อรรถวุฒิ กล่าว

ภาษาไทย ปลกูฝังความเป็นไทยผ่านกจิกรรม
จดัแข่งขันทกัษะการใช้ภาษาไทย ระดบัอุดมศกึษา

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
จัดโครงการกระตุน้นกัศกึษาใช้ภาษาและร่วมสบืสาน
และสร้างสรรค์ การใช้ภาษาไทยได้อย่างถกูต้อง และ
ยังเกดิประโยชน์ต่อตนเอง รวมไปถงึยงัเป็นการแสดง
ความสามารถทางภาษาไทย อันเป็นการฝึกทักษะ
ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ในโครงการ “ประกวด
ความสามารถทางภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา”

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์อรรถวุฒิ มุขมา 
ประธานหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กล่าวว่า โครงน้ีเดิมทีเป็นโครงการ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเปิดเทอม
พร้อมกลุ่มอาเซียน ท�าให้การจัดงานวันภาษาไทย
แห่งชาติไม่มีการจัดขึ้น เพราะกลายเป็นช่วงปิด
เทอมของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทยจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการประกวดความสามารถทาง
ภาษาไทย เพื่อให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของภาษา
ไทยและเห็นความส�าคัญของภาษาไทยว่ามีบทบาท
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนของสังคมไทย

 “การจัดโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 

เดินหน้าเสริมทกัษะ น.ศ. บคุลากร
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ ๖ หลกัสตูร

เพือ่ให้ตระหนกัถงึคณุค่าและเหน็ความส�าคญัของ
ภาษาไทย และยงัเป็นการแสดงความสามารถของ
นกัศกึษาในการใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้อง รวมไปถงึ
ปลกูฝังให้นกัศึกษาทะนบุ�ารงุ ส่งเสรมิ และอนุรกัษ์
ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป” ผศ.อรรถวุฒิ กล่าว

 ผศ.อรรถวุฒิ กล่าวต่อว่า ทางสาขา
วิชาภาษาไทยมีการจัดการประกวดความสามารถ
ทางภาษาไทย เป็นประจ�าทุกปี แต่ละปีจะมี
การสับเปลี่ยนกิจกรรมการประกวด เพื่อไม่ให้
เกิดความซ�้าซ้อนกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการใช้ภาษาไทย รวมถึงได้หมุนเวียนเปลี่ยน
ทักษะภาษาไทยกันไปในหลายด้าน อีกท้ังปีนี้ 
ทางรัฐ อยากให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการส่ง
เสริมในเร่ืองวัฒนธรรมของชาติ เทศกาลต่าง ๆ
ของไทย เป็นจุดชวูฒันธรรมของชาต ิกเ็ลยคิดโจทย์
นี้ขึ้นมาให้เยาวชนไทยร่วมประกวดกัน เรามีเพลง
วันพ่อ มีเพลงวันแม่ เพลงวันแห่งความรัก เพลงปี
ใหม่ เพลงวนัสงกรานต์ เป็นสิง่ทีท่�าให้เรารืน่เรงิได้
ตลอดปีเพราะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

 มหาวทิยาลยั โดยศนูย์ภาษา เปิดอบรม
ภาษาต่างประเทศ ๖ หลักสูตร มุ่งพัฒนา เสริม
ทักษะ ขีดความสามารถด้านภาษาต่าง ๆ เพ่ือ
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานและการ
เข้าสู่วิชาชีพ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอด
เย่ียมแกร ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า จากนโยบาย
ของท่านอธกิารบดทีีมุ่ง่เน้นให้นกัศกึษา อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ได ้รับการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 จึงมอบหมายให้งานศูนย์ภาษา ส�านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาขแมร์ส�าหรับ
นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขึ้น 

 “ปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้นเร่ือย ๆ ใช้ใน

อาจารย์เจ้าของภาษา
 “การอบรมครัง้นี ้นกัศกึษา คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ จะได้เรียนรู้ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ซึง่การเรยีนรูภ้าษาอืน่ ๆ  ย่อมได้
เปรยีบ เป็นสิง่ทีต่ดิตวัเราไปไม่มใีครสามารถแย่ง
ไปได้ เป็นการเพิม่ศกัยภาพของตนเอง นอกจาก
จะใช้ทกัษะทางภาษาเป็นเครือ่งมอืในการค้นคว้า
แสวงหาความรูจ้ากสือ่ต่าง ๆ แล้ว ยงัช่วยเพ่ิม
โอกาสในการหางาน สามารถเลือกต�าแหน่ง
งานทีด่กีว่าหรือแม้แต่การประกอบธรุกจิส่วนตัว  
ก็สามารถช่วยเพิ่มช่องทางที่มากขึ้น เช่นการ 
น�าเข้า ส่งออก การแปลเอกสาร ตลอดจนการ 
ท่องเทีย่ว เป็นต้น” ผูอ้�านวยการฯ กล่าว

นศ.มัลติฯ น�ำควำมสำมำรถสู่เวที E-Sport
ร่วมกำรแข่งขันรำยกำรใหญ่ของประเทศ
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การเสพข่าว!!!
  ปัจจุบันช่องทางการรับข่าวสารมีอยู่มากมาย นอกจากช่องทางหลักอย่างสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์แล้ว ยังมีสื่อออนไลน์ที่คนนิยมใช้
ในการรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย และด้วยสื่อออนไลน์นี้ก็มักจะน�าเสนอข่าวที่ผิด บิดเบือน และไม่ผ่านการคัดกรองอยู่เสมอ ท�าให้เป็นเกิด
ประเด็นทีใ่หญ่โต และตดัสนิในเรือ่งต่าง ๆ  ไปในทางท่ีผดิ เรามาฟังเสยีงของชาวจนัทรเกษมดคูะว่า เขามวิีธกีารเปิดรบัสือ่อย่างไรให้ถกูต้อง

นายปิยวัฒน์ สุวรรณวุฒิ (บมู) 
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๓ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ส�าหรบัผมมองว่า อย่างแรกทีส่�าคัญทีส่ดุในการจะเปิดรบัข่าวสารใด ๆ  คอืต้องมสีติ
ครับ อ่านแล้วต้องเกิดการคิดวิเคราะห์ไปด้วย ว่าข่าวนั้น ๆ มีที่มาที่ไปอย่างไร สมเหตุสมผล
หรือไม่ และอย่าลืมที่จะศึกษาแหล่งที่มาข่าวให้ชัดเจนว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่จะ
ตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงครับ เพราะปัจจุบันช่องทางข่าวสารบางอย่างก็เกิดขึ้นมาเพื่อสร้าง
กระแส สร้างประเด็นให้น่าสนใจ แต่ไร้ซึ่งข้อเท็จจริงครับ

  หลายคนคงเคยได้ยนิงานวิจยัทีบ่อกว่า 
โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยอ่านหนังสือวันละ ๒ 
บรรทัดต่อคน มันเป็นค่าเฉล่ียท่ีดูน้อยมาก
จนน่าใจหาย ซึ่งสถิติใหม่ในปีท่ีผ่านมา การ
อ่านหนังสอืของคนไทยได้ขยบัขึน้เป็น ๔ เล่มต่อปี  
(จรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) แต่
ก็ยังดูเป็นค่าเฉลี่ยที่น ้อยเม่ือเทียบกับคุณ

ประโยชน์จากการอ่านหนังสือ วันนี้เราจะมา
พูดคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มนักศึกษา “บูม” นาย
ปิยวัฒน์ สุวรรณวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่บอกได้เลยว่าเขามีความชื่น
ชอบในการอ่านเอามาก ๆ  เลยค่ะ

 	 “หนังสอืเล่มนีม้ชีือ่ว่า	“การออกแบบ
ภาพเคล่ือนไหว”	เป็นหนังสือประกอบการ
เรยีนการสอนของสาขาเองครบั	มเีนือ้หาเกีย่ว
กับการท�าภาพเคลือ่นไหว	Animation	ภาพต่าง	ๆ 	
ทีเ่ป็นส่วนประกอบของสือ่	ขัน้ตอนการท�าด้วย
ครบั	รวมไปถงึความเป็นมาต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัการ
ท�าภาพเคลื่อนไหว

		 ถามว่าท�าไมผมชอบอ่านหนังสือ 
เล่มนี	้ตอบได้ไม่ยากเลยครับ	เป็นส่ิงที่ผมรัก
และชอบ	คือ	เรื่องของการออกแบบ	กราฟิก	
ผมถงึเรยีนการออกแบบนเิทศน์ศลิป์	การเรียน
รู้จะแค่รู้ในห้องเรียนไม่พอหรอกครับ	เราต้อง
มัน่เสรมิ	เตมิ	แต่ง	ทกัษะ	เพือ่มาพฒันาฝีมอืให้
ตวัเองอย่างสม�า่เสมอ”	หนุม่บมู เล่าถงึหนงัสอื
ท่ีตนเองช่ืนชอบและบอกรายละเอียดได้อย่าง
น่าสนใจ อีกทั้งยังบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้รับจาก
หนังสือเล่มนี้ด้วยว่า

  “หนังสือเล่มนี้	นอกจากให้ความรู้	
และแนวทางการออกแบบภาพเคลือ่นไหวแล้ว	
แต่สิ่งส�าคัญที่ได้รัยคือแรงบันดาลใจครับ	เมื่อ
เราได้ความรู้แล้ว	การสร้างสรรค์ชิ้นงานของ
เราก็ง่ายข้ึน	เพราะเรามีความเข้าใจท่ีถูกต้อง

น�ามาคิดมาปรับใช้กับความคิดสร้างสรรค์งาน
ส่งอาจารย์	หรืองานออกแบบอาชีพได้อย่าง
ไม่รู้จบ	มีประโยชน์มาก	ๆ 	ครับ”

		 “นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว	ผม
ยังอ่านหนังสือโปรแกรมออกแบบอื่น	ๆ	อีก
มากมายครับ	ผ่านทางออนไลน์บ้าง	หนังสือที่
อาจารย์แนะน�ามาให้บ้าง	เพราะช่วยเติมเต็ม
ความรู้ด้านการเรียนและการท�างานของผม
ในอนาคต	ย่ิงต้องเรียนรู้ให้มากครับ”	บูมเล่า
ถึงหนังสือเล่มอื่น	ๆ	ที่ตนเองอ่านและทิ้งท้าย
ด้วยว่า 

“อยากให้ทกุคนหนัมาอ่านหนงัสอืกนัมาก	ๆ	
ครับ	อะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบ	ไม่เพียงแต่เราจะ
ได้เพ่ิมความรู้	การอ่านยังจะช่วยปกป้องเรา
จากโรคอัลไซเมอร์	ลดความเครียด	เกิดความ
คิดบวก	การอ่านคือวิธีที่จะท�าให้สมองและ
ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างมากครับ”

	ถามว่าท�าไมผมชอบอ่านหนังสือ 
เล่มนี	้ตอบได้ไม่ยากเลยครับ	เป็นสิ่ง
ที่ผมรักและชอบ	คือ	เรื่องของการ
ออกแบบ	กราฟิก	ผมถึงเรียนการ
ออกแบบนิเทศน์ศิลป์	การเรียนรู้จะแค่รู้
ในห้องเรียนไม่พอหรอกครับ	เราต้อง
มัน่เสรมิ	เติม	แต่ง	ทกัษะ	เพือ่มาพฒันา
ฝีมือให้ตัวเองอย่างสม�่าเสมอ

นางสาวกีรติณัทพร ตะวนัแสงเพชร (แนน) 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป ส�านักงานสภามหาวทิยาลยั  
  สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ก็จริง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลเสียใน
การรับสื่อที่ผิด ๆ เมื่อได้รับข่าวสารที่ผิดเพี้ยนไป ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณ การสังเกตุมาช่วย เช่น การดูแหล่งที่มา
ของข่าว ว่ามาจากแหล่งหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ รวมทั้งการดูข่าวจากหลาย ๆ  ช่องทาง เพื่อเพิ่มความมั่นใจใน
ข้อเท็จจริงของข่าว ก่อนสรุปตัดสินใจเชื่อข่าวนั้น ๆ  ก็สามารถจะช่วยให้เราเสพข่าวสารได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะ
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 การสอบเข้ามหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเรือ่ง
ที่ย่ิงใหญ่มากส�าหรับชีวิตเด็กจีน ในวันสอบ
นั้นก�าหนดพร้อมกันทั่วประเทศ และบรรดา
คนในประเทศก็จะงดการใช้เสียง หลีกเล่ียง
การจราจรในระหว่างวันนั้น 

 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรอ
คอยผลการสอบเข้ามหาวทิยาลยัของเดก็มธัยม
ไทย ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมากจนผู้ใหญ่
ในรุ่นปัจจุบันแทบจะตามไม่ทัน การสอบใน
ปัจจุบันที่เด็กนักเรียนจะไล่สอบกันหลายรอบ
หลายแห่งตลอดทั้งปี ต่างกับคนรุ่นเก่า ๆ ท่ีปี
หนึ่งมีสอบเพียงครั้งเดียวรอบเดียว วัดดวงวัด
ความสามารถกันไปเลย ถ้าได้ก็ดี ไม่ได้รอใหม่
อีกปี ซึ่งในแง่ความจริงที่ปรากฏก็คือ “ความ
เท่าเทียม” กันระหว่างคนรวยคนจน แต่แบบ
ใหม่นี้คนรวยคงได้เปรียบในทุก ๆ กรณี ไม่ว่า
จะสามารถสอบกวาดไปท่ัวทุกโครงการ ทุก
คณะ ทุกสถาบัน ประกอบกับในปัจจุบันท่ีมี
การศึกษาด้วยภาษาต่างประเทศท่ีมีค่าเล่า
เรียนที่สูงมาก ตั้งแต่คณะแพทย์ศาสตร์ บัญชี 
เศรษฐศาสตร์ จนคณะอักษรศาสตร์ 

 อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นในการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่แข่งขันแบบเอาเป็น
เอาตายนั้น ที่ไม่ใช่แบบของไทย แต่ยังคงมีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน เฉพาะใน
จีนนั้น การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นเร่ือง
ที่ย่ิงใหญ่มากส�าหรับชีวิตเด็กจีน ในวันสอบ
นั้นก�าหนดพร้อมกันทั่วประเทศ และบรรดา
คนในประเทศก็จะงดการใช้เสียง หลีกเล่ียง
การจราจรในระหว่างวนันัน้ เพือ่ช่วยสนบัสนนุ
การสอบของเด็กให้ผ่านไปอย่างราบรื่น 

 ในช่วงเวลาที่นักเรียนมัธยมปลาย 
ในจีน เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบมักจะเกิด
ภาวะเครียดมาก จนในบางคร้ังท่ีมีข่าวออก
มาว่า มีเด็กลุกขึ้นมากระโดดตึกฆ่าตัวตายต่อ
หน้าเพือ่นทัง้ห้องทีก่�าลงัตัง้ใจจดจ่อกบัการอ่าน
หนงัสือ เดก็จนีแทบทกุคนจะได้รับความกดดนั
และการแข่งขนัทีส่งูอย่างมากในการเตรยีมตวั
สอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย 

 จึงแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท�าไม
คนจีนจึงเป็นคนทีเ่ก่ง เมือ่เทยีบกบัคนชาติอ่ืน ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งการเรียน การท�าธรุกจิการ
ค้า ปัจจยัหนึง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้นัน่คือ “ความขยนั”  
นอกเหนอืไปจากความขยนัแล้ว คนจีนยงัเป็นคน
ท่ีมีท้ังความมุง่มัน่ ความอดทนและมกีารแข่งขนั
กันอย่างเข้มข้นมาตลอดท้ังชีวิต และก็ไม่น่า
แปลกว่าสงัคมจนีนัน้เป็นสังคมทีม่คีวามเครยีด

...ว่าด้วยการเรียน
และการสอบ!!!

และความกดดนัสงูมากแห่งหนึง่ในโลก 
 กล่าวเฉพาะในเร่ืองของการศึกษา

แล้วนั้น ประเทศจีนมีความเข้มข้นในเกณฑ์
การรับสมัครตั้งแต่เด็ก เช่น เด็กที่สอบเข้า
ประถมหนึ่งจะต้องท�าข้อสอบทั้งหมดถึง ๒๐๐ 
ข้อ ภายในเวลาเพียงหนึ่งช่ัวโมงเท่านั้น เม่ือ
เป็นเช่นน้ีท�าให้ตั้งแต่เด็กเล็กต้องถูกพาไปเข้า
คอร์สติวกันอย่างหนัก โดยจะต้องเรียนพิเศษ
มากมายไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ เปียโน และกีฬา ด้วย

วัยอนุบาลเท่านั้น เพื่อจะได้สามารถสอบเข้า
เรียนในโรงเรียนประถมที่ดีได้ และโรงเรียน
ประถมแทบทุกแห่ง นักเรียนระดับประถมจะ
มกีารบ้านจ�านวนมากมาย โดยเฉพาะในระดบั
ประถมปลายที่จะต้องท�าการบ้านจนเกือบถึง
เที่ยงคืนทุกวันและต้องเรียนพิเศษต่อทั้งวัน
เสาร์และอาทิตย์ 

 และเมื่ อจบประถมศึกษาแล ้ ว 
แม้ว่าโรงเรียนนั้นจะมีการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา แต่เด็กทั้งหมดก็จะต้องมาแข่ง
กันใหม่หมด เพื่อจะสอบเข้าเรียนต่อในระดับ
มัธยม ดังนั้นเด็กจีนจึงต้องอยู่ในภาวะตื่นตัว
และขยันตั้งใจเรียนตลอด 

 เมื่ อ เรี ยนในระดับมั ธยมก็จะมี
ความเครียดสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบ
กับการแข่งขันก็รุนแรงเพิ่มขึ้น การบ้านมาก
ขึน้ โดยเฉพาะการเตรยีมสอบเข้ามหาวทิยาลยั 
และเมือ่เข้ามหาวทิยาลยักไ็ม่ใช่การส้ินสุดของ
การแข่งขัน แต่กลับเริ่มต้นแข่งกันต่ออีก 

 ในมหาวทิยาลยัทีจ่นีนัน้ เราสามารถ
แยกได้ง ่ายมาก ระหว่างนักศึกษาจีนและ

นักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาจีน
จะขยันมากๆๆกว่านักศึกษาต่างชาติ ซ่ึง
ไม่ใช่ว่านักศึกษาต่างชาติไม่ขยัน เพราะใน
มหาวทิยาลยัชัน้น�าในจนีนัน้การเรยีนการสอน
เป็นไปแบบเข้มข้นมาก เรยีกได้ว่าระหว่างทาง
มีคนทั้งลาออกหรือถูกไล่ออกกันได้ตลอดเวลา 
หากแต่นักศึกษาจีนนั้นมีความมุ่งมั่นในการ
เรียนสูงมาก ทั้งนี้จะมีนักศึกษาจีนที่เรียนควบ
แบบ ๒ ปริญญาจ�านวนมากคือ ในขณะที่ตน
เรยีนคณะหนึง่ก็อาจจะไปลงเรยีนอกีคณะหนึง่

พร้อมกัน เช่น เรียนวิชาเอกภาษาไทย และ
ก็เรียนบริหารธุรกิจพร้อมกันไปด้วย จึงท�าให้
เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาเหล่านี้จะมีความ
สามารถในการท�างานมากกว่า และน่าจะหา
งานได้ง่ายกว่า แต่ในความเป็นจริงที่โหดร้าย
ของสังคมจีน การหางานไม่ใช่ง่ายดายเช่นนั้น 
โดยเฉพาะต�าแหน่งข้ารัฐการจีน มักจะมีคน
มาสมัครเข้าแข่งกันสอบหลายพันคนส�าหรับ
ต�าแหน่งที่รับเพียงต�าแหน่งเดียว 

 นั่นจึงเป ็นที่มาว ่า “ท�าไมคนจีน
จึงเก่ง” และเป็นที่มาของการเข้ามาท�างาน
และอาศัยอยู ่ในประเทศที่แสนสบายเช่น
ประเทศไทย ยิง่เมือ่เราเปิดกว้างเป็นประชาคม
เดียวกัน พี่น้องจีนคงหลั่งไหลมาท�างานกัน
มหาศาล เผลอ ๆ  คนไทยอาจจะต้องนัง่เฝ้าบ้าน
แทนการท�างาน เพราะถกูแย่งงานหมด งานใน
ระดบัทีใ่ช้แรงงานถกูเพ่ือนบ้านรับท�าหมด งาน
ในระดบันัง่โต๊ะถกูคนจนีรบัท�าแทน คดิแบบไทย 
“สบายไปคนไทยทีมี่คนช่วยท�างาน” หรอืว่าใน
ทีส่ดุแล้ว คนไทยควรจะช่วยหาทางสงวนอาชพี
บางอาชพีให้คนไทยก่อนหรอืไม่
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช
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ธนพล
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นศ.มัลติฯ น�ำควำมสำมำรถสู่เวที E-Sport
ร่วมกำรแข่งขนัรำยกำรใหญ่ของประเทศ

 E-SPORT หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงกาย โดยมีอุปกรณ์
กีฬาคือเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ของคอมพิวเตอร์ โดยผู้เล่นไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้แรงกายในการแข่งขันเหมือนกีฬาท่ัว ๆ 
ไป แต่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
น�าไปสูช่ยัชนะสิง่จ�าเป็นส�าหรบักฬีาชนดินีไ้ม่
แตกต่างไปจากการเล่นกฬีาอืน่ ๆ  ตรงทีผู่เ้ล่น
ต้องมีทักษะ มีการวางแผนการเล่น และฝึก
ซ้อมอย่างสม�่าเสมอ ๆ จึงจะน�าไปสู่นักกีฬา
มืออาชีพที่สามารถคว้ารางวัลมาได้มากมาย 

  เช่นเดียวกับน้อง ๆ นักศึกษาจาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่มีความ

สามารถในด้านกีฬาประเภทนี้ จนเป็นตัวแทน
ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Thai-
land Esport Pro League 2019 : Campus 
Tour Season 1 ท่ีจะถึงน้ี และในวันนี้ทาง
ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับน้อง ๆ 
ตวัแทนมหาวทิยาลยัถึงการเข้าร่วมการแข่งขนั
รายการนี ้พร้อมทัง้พดูคยุกบัประธานหลกัสตูร
ถึงการสนบัสนนุน้อง ๆ  ในด้านกฬีา E-SPORT 
อีกด้วย

 ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์ ประธาน
หลกัสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี คณะ
วิทยาศาสตร์ จะมาเปิดเผยถึงการเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการนี้ที่ว่า	“การเข้าร่วมการ
แข่งขนัในรายการนีเ้กดิจากทมีงานผูจ้ดัแข่งขนั
ภายใต้ช่ือ	Thailand	Esport	Pro	League	
2019	:	Campus	Tour	Season	1	ได้เรียน
เชญิทางชมุนมุอสีปอร์ต	ของมหาวทิยาลยัและ
สถาบนัอืน่	ๆ 	ทัง้หมด	๑๑	มหาวทิยาลยั	จ�านวน
ผู้เข้าแข่งขันกว่า	๙๐๐	คน	โดยจัดการแข่งขัน

ในเกม	pubg	mobile	และเกม	dota2	นอกจาก
การแข่งขันยงัมกีารประกวดสร้างสรรค์ผลงาน	
Digital	Media	creative	Contest	2019	ใน
รูปแบบ	Motion	Graphic	ภายใต้หัวข้อ	“	อีส
ปอร์ตสร้างอาชีพ”	ขึ้น”

	 “ส�าหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการนี้	ถือได้ว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	และสถาบันอ่ืน
ทั่วประเทศได้ประลองฝีมือ	และเตรียมพร้อม	
เพือ่เป็นการกระตุน้และผลกัดนั	ให้นกัศกึษาได้
แสดง	ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
ของตนเองอย่างอสิระ	การประกวดในครัง้นีมุ้ง่
เน้นให้ผูเ้ข้าประกวดสร้างผลงานได้อย่างอิสระ
ไร้ขอบเขต	เป็นการแสดงศักยภาพด้านความ
คิดสร้างสรรค์	และชั้นเชิงทางศิลปะ	ควบคู่ไป
กับเทคโนโลยอีกีด้วย”	ดร.ไพโรจน์ เล่าให้ฟังถงึ
วตัถุประสงค์หลกั ๆ  ของการแข่งขนัในรายการ
นี ้พร้อมพดูถงึการสนบัสนนุของทางสาขาวชิา
กับการแข่งขันที่ว่า 
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รายการนี้ทางชมรม	และ
คณะอยากให ้นักกีฬาได ้ มี
ประสบการณ์จากเวทีการ
แข่งขัน	ไม่ต ้องถึงขั้นเป ็น
แชมป์	ขอแค่เข้ารอบ	LAN	
Event	ไปแข่งสนามจริงให้
ประสบการณ์ใหม่	ๆ	แก่ตัว
นักกีฬา	และให้นักกีฬาเจอ
คนที่เก่งกว่าเพื่อหาข้อเสีย
ของทมีน�ามาแก้ไขเพือ่เตรียม
พร้อมสู่รายการแข่งอื่น	ๆ	
และผมเชื่อว่าความส�าเร็จไม่
ยากเกินถ้าเรามีความตั้งใจ	
มุง่มัน่	และอยากท�าตามความ
ฝันของตนเอง

 	 “ทางสาขาวิชาได ้สนับสนุน	ให ้
นักศึกษามีการเรียนรู ้	และท�าความเข้าใจ	
กีฬาอีสปอร์ต	เนื่องจากนักศึกษามีความ
สนใจและชอบเล่นเกมอยู่แล้ว	ให้เป็นการฝึก
ทักษะ	และการหาข้อมูล	รวมถึงการออกแบบ	
ตัวละครของเกม	ระบบของเกม	เพื่อที่จะ
มาใช้เป็นแนวคิดในการเรียนวิชาโปรแกรม
เกมคอมพิวเตอร์และวิชาการออกแบบเกม	
รวมถงึสนบัสนนุให้นกัศกึษาท�าหัวข้อวจิยัเกีย่วกบั	
การสร้างเกม	หรือการบริหารจัดการเกม
อีสปอร์ตเพิ่มมากขึ้น	ทางสาขาวิชาได้มีการ
จดัแข่งขนัมลัติมเีดยีอสีปอร์ต	เป็นประจ�าทุกปี	
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีความสามารถ
จัดการแข่งขัน	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ทั้ง 
ส่งเสริมให้มีความสนใจกีฬาอีสปอร์ตเพิ่มขึ้น”

 ด้านของนายภัคพล บัวเพ็ชร หรือ
ไผ่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดยี คณะวทิยาศาสตร์ ในฐานะประธาน
ชมรม E-SPORTS ของมหาวทิยาลยั เล่าให้
ฟังถึงกีฬาประเภท E-SPORTS ในมุมมอง
ของตนที่ว่า	“ส�าหรับผมแล้ว	กีฬาประเภท	
E-Sports	ก็เป็นกีฬาในรูปแบบหนึ่งที่มีผู้เล่น
จ�านวนมากแต่แค่ให้ความส�าคัญและจริงจัง
กนัจรงิ	ๆ 	น้อยท�าให้ยงัไม่เป็นทีฮื่อฮากนัเท่าไหร่	
และทีน่่าเป็นห่วงคอืมมุมองของผูใ้หญ่ทีม่องว่า	
E-Sport	ยงัมผีลเสยีจ�านวนมากมนัผูท้ีค่นครบั
ว่าวางแผนการใช้ชีวิตตัวเองดีขนาดไหน	ซึ่ง
ข้อดีของ	E-Sport	ผมคิดว่ามีการวางแผนแก้
ทางเทคนคิฝีมอืและทมีเวิร์กทีดี่	อยากให้ผูใ้หญ่
หลาย	ๆ	คนมองอีกมุมเปิดใจให้กับเยาวชน	
และควรสนับสนุนในทางที่ถูกกับกีฬาประเภท	
E-Sports” น้องไผ่ เล่าถงึแข่งขนักีฬาประเภท 
E-Sports มคีวามส�าคญัอย่างไรกบัเยาวชนรุน่ใหม่

	 “ส�าหรับการแข่งขันในรายการนี้
ทางชมรม	และคณะอยากให้นักกีฬาได้มี
ประสบการณ์จากเวทกีารแข่งขนั	ไม่ต้องถงึขัน้
เป็นแชมป์	ขอแค่เข้ารอบ	LAN	Event	ไปแข่ง

สนามจรงิให้ประสบการณ์ใหม่	ๆ 	แก่ตวันกักฬีา	
และให้นักกีฬาเจอคนที่เก่งกว่าเพื่อหาข้อเสีย
ของทีมน�ามาแก้ไขเพื่อเตรียมพร้อมสู่รายการ
แข่งอ่ืน	ๆ	และผมเชื่อว่าความส�าเร็จไม่ยาก
เกินถ้าเรามีความตั้งใจ	มุ่งมั่น	และอยากท�า
ตามความฝันของตนเอง” น้องไผ่ พูดถึงความ
คาดหวังในรายการแข่งขันในครั้งนี้ คืออะไร

 นอกจากประธานหลักสูตร และ
ประธานชมรมแล้ว ยังมี ๒ ตัวแทนนักกีฬา
ที่จะออกไปท�าการแข่งขันในรายการนี้ เร่ิมที่ 
นายจิรายุ สีเสน หรือน้องนนท์ นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะ
วิทยาศาสตร์ จะมาเปิดเผยถึงการเตรียมตัว
ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ว ่า	“การ
แข่งขันในครัง้นี	้มเีวลาในการแข่งขนักระชัน้ชดิ	
เลยไม่ได้มกีารเตรยีมตวัซกัเท่าไหร่ในเรือ่งของ
การฝึกซ้อม	แทบจะไม่ได้มเีวลาในการฝึกซ้อม
เลย	เพราะเนื่องจาก	สมาชิกในทีมมีธุระส่วน
ตัวกันและท�าให้เวลาไม่พร้อมกัน	พร้อมกัน
อีกทีคือวันที่แข่ง	แต่การเล่นก็ออกมาลงตัวใน
ระดับหนึ่ง	เพราะพวกเราพูดคุยกันตลอด	แต่
จะพยายามท�าเต็มที่ครับ	เพื่อสร้างชื่อเสียงให้
กับมหาวิทยาลัย	คณะครับ”

  ปิดท้ายด้วย นายนายพฤฒ ิพศิายกุตะ 
หรือโฟล์ด นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชา
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี คณะวทิยาศาสตร์ อกี ๑ 
ตวัแทนนกักฬีา E-Sports ทีจ่ะมาแนะน�าการ

แบ่งเวลาในการเรียน และการซ้อมว่า “เวลา
เรียนเราก็เรียนให้เต็มที่ครับ	เพราะเป็นหน้าที่
ทีส่�าคญัของพวกเราทีไ่ม่สามารถทิง้ได้	พอเลกิ
เรยีนเสรจ็กจ็ะมาท�าการบ้านให้เรยีบร้อย	ตอน
กลางคนืเรากซ้็อมกนัครบั	เราท�าแบบนีบ่้อย	ๆ	 
จนท�าให้เราชินและสามารถแบ่งเวลาเพ่ือ
ท�าสิ่งที่ทั้งทีมรักได้โดยไม่กระทบด้านอื่น	ๆ”	
นกักฬีาทัง้ ๒ คน ขอทิง้ท้ายถงึน้อง ๆ  ทีม่ใีจรกั
ในการเล่นเกม และอยากลองหาประสบการณ์
การเข้าร่วมแข่งขันในเกมที่ตนเองชอบที่ว่า  
		 	 “ส�าหรบัคนทีส่นใจทีจ่ะแข่งขันแต่ยงั
ไม่กล้าทีจ่ะมาลงแข่ง	กข็อให้ลองดกู่อนครบัให้
ถอืว่าเป็นการเกบ็ประสบการณ์ในการแข่งครัง้
ต่อไป	ได้ลองได้ท�าเพือ่เราไประดบัได้ไกลกว่านี้	
และอยากให้วงการ	E-Sport	ยิ่งใหญ่เร็ว	ๆ	
ครับ	สู้	ๆ 	นะครับ	การพยายามของทุกคนเป็น
สิ่งที่ดีหากเรามุ่งมั่นและตั้งใจท�าในสิ่งที่เรารัก

ถึงจะแพ้บ้างตกรอบบ้างแต่ก็ถือเป็น
สิ่งที่ดีที่ได้ลอง”

 ทมีงานจนัทร์กระจ่างฟ้า ขอ
เป็นอกี ๑ ก�าลงัใจให้กบัน้อง ๆ  ตวัแทน
ของมหาวทิยาลยัทีจ่ะน�าความสามารถ
ในด้านความถนัดของตน และขอให ้
น้อง ๆ ได้ประสบความส�าเร็จกับส่ิงที่
ตนเองตัง้ใจ มุง่มัน่ และพยายาม เชือ่
ว่าความพยายามอยู่ทีไ่หน ความส�าเรจ็
กไ็ม่ไกลทีจ่ะได้มา
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โครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข  
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา

ณ	โรงเรียนวัดหนองจอก	(ภักดีนรเศรษฐ)	เมื่อวันที่	๕	มีนาคม	ที่ผ่านมา
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ” 

โครงการความปลอดภัยการกู้ชีพด้วย (CPR) เบ้ืองต้น 

ณ	ห้องประชุมจันทร์จรัส	ชั้น	๓	อาคารส�านักงานอธิการบดี	เมื่อวันที่	๔	มีนาคม	ที่ผ่านมา

ณ	คณะวิทยาการจัดการ	เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	ที่ผ่านมา
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